

LE WATOSA

AZLENIA PROTECTOR PERFECTION CREAM

Loại kem dưỡng có thể sử dụng bất cứ khi nào da gặp vấn đề

Trọng lượng : 30g

Giá 12,000 yên(chưa thuế)



Giới thiệu sản phẩm

Với texture dày, mang lại khả năng dưỡng ẩm cao tới bất ngờ.

Sau khi thẩm thấu, mang lại cho bạn cảm giác mỏng nhẹ và làn da bắt sáng tự nhiên.

Có thể sử dụng như kem lót trang điểm cũng như kem dưỡng đêm. Hơn thế nữa, có thể sử dụng để dưỡng thể.

Mang lại cho bạn làn da mềm mại, tươi trẻ như em bé.

Mặt khác, khi sử dụng như kem lót trang điểm, mang lại cho da lớp nền bền đẹp đối với bất kì tình trạng da nào.

Hương lavender dễ chịu khiến bạn được thư giãn khi đang trang điểm.

Chi tiết sản phẩm

Guaiazulen : Với hiệu quả chống viêm cao, giúp giải quyết nhiều vấn đề về da.

Squalene • Mineral oil : Mang lại độ cân bằng độ ẩm trên da, thẩm thấu vào da từ từ, mang lại cho bạn làn da săn chắc.

Bao gồm thành phần thực vật thiên nhiên (chiết xuất Maronie, chiết xuất Hop, chiết xuất Melissa, Panax ginseng, Peppermint, Black-headed Mistletoe, collagen tự nhiên, Fleur-de-lis)

<Sử dụng như kem lót makeup>

Mặc dù chất kem đặc nhưng không dính, kem làm tăng độ bám của kem nền, giúp lớp nền giữ lâu và bền đẹp cả ngày đến mức bất ngờ.

<Sử dụng như kem dưỡng đêm>

Thẩm thấu vào da trong lúc ngủ, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu. Với những vùng da khô đặc biệt như vùng mắt hay khóe miệng, có thể chồng nhiều lớp để độ ẩm được giữ tốt hơn, tránh bị khô.

<Sử dụng như kem massage>

Lấy một lượng nhỏ, tán đều cho kem mềm ra và massage. Được gợi ý sử dụng với những người bị nhức mỏi cơ thể.

<Sử dụng như kem dưỡng thể>

Hiệu quả dưỡng ẩm cơ thể tốt, đặc biệt là những vùng da khô như khuỷu tay, gót chân.

Có thể sử dụng như một phương pháp trị gàu, cho bạn da đầu khỏe mạnh cho dù có sử dụng nhiều hóa chất nhuộm tẩy. Như một cách chăm sóc tóc chuyên sâu.

Khi sử dụng để massage da đầu, không chỉ giúp tóc mọc nhanh và khỏe hơn mà còn được kì vọng vào tác dụng nâng cao đường face như được massage.

Cách sử dụng

Lấy lượng vừa phải ra tay, làm ẩm 2 lòng bàn tay và chấm thành 5 điểm trên mặt (trán, 2 má, cằm, cổ), thoa đều cho thấm thấu vào toàn mặt.

Với những phần da đặc biệt khô, có thể bôi chồng lớp.

Hơn nữa, khi sử dụng như kem massage, giúp thúc đẩy lưu thông hệ bạch huyết, làm da săn chắc, mang lại làn da hồng hào, tươi tắn. Trong trường hợp đó, lấy lượng kem nhiều hơn một chút, thoa nhẹ để giảm độ ma sát trên da.

Thành phần:

Squalane, dầu khoáng, nước, sáp ong, glycerin, axit béo (C10-30) (cholesteryl / lanosteryl), behenyl alcohol, palmitoyl sarcosine Na, glyceryl stearate, polyglyceryl myristic acid-10, chiết xuất hạt cây thì là, chiết xuất gừng, chiết xuất hoa cúc La Mã, chiết xuất Shikon, chiết xuất Achillea spinosa, chiết xuất Horseradish, Sorbitol, chiết xuất đậu nành lên men, Ascorbyl tetrahexyldecanate, Tocopherol, chiết xuất Ho, chiết xuất Maronie, chiết xuất extract, dầu hoa oải hương, protein đậu nành thủy phân, BG, ethanol, succinic acid, Tri (capryl / capric acid) glyceryl, dầu hạt tiêu, sucrose palmitate, Al chloride, guaiazulene, phenoxyethanol, butyl paraben, propyl para Baie down, methyl paraben

Chú ý:

- ★ Không sử dụng trên những vùng da có những vấn đề bất thường như bị thương hoặc bị mụn nhọt, vùng da ẩm ướt.
- ★ Ngưng sử dụng sản phẩm nếu có xảy ra bất kì tình trạng bất thường nào trong khi sử dụng hoặc sau khi sử dụng, đến cơ sở y tế về da liễu để xin tư vấn.
- ★ Để xa tầm tay trẻ em.
- ★ Không bảo quản ở nơi có nhiệt độ quá cao hoặc thấp, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- ★ Chú ý không để sản phẩm dính vào mắt. Nếu dính vào mắt, hãy rửa kĩ với nước.

CO.,LTD.